



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
26 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวไทย,workpointtoday, thebangkokinsight, thestandard, thailandplus, tnnthailand, innnews, newtv, nationtv, sanook, thaiPBS) ทีวีช่อง5, 9, TNN, NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์หลังการหารือและรับฟังความคืบหน้าการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิด DNA ของ บ.ไบโอเนท-เอเชีย จก. ว่า การทดลองในหนูให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันดี เตรียมให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพ และส่งเรื่องขอ อย.วิจัยในมนุษย์ต่อไป หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนประเทศไทย จะมีวัคซีนใช้ไม่เกิน 9 เดือน สำหรับการทดลองในคนระยะที่ 3 ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ระบาดของโรค มีหลายประเทศในเอเชียที่ขอเข้าร่วมการทดลอง ซึ่งอยู่ที่การเจรจาเงื่อนไข

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า เนื่องจากมีการข้ามขั้นตอนจากลิงมาคน ดังนั้นบริษัทต้องนำข้อมูลความปลอดภัยมาแสดงอย่างรอบด้าน ถ้าแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยได้ อย.จะพิจารณาอนุญาตไม่เกินสัปดาห์หน้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thebangkokinsight, thailandplus, acnews

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้กำลังใจประธาน อสม.ทั่วประเทศกว่า 100 คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 เน้นลงพื้นที่เชิงรุก ให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้ารับเปิดเทอม ย้ำผู้ปกครองหากลูกหลานป่วยให้หยุดเรียนอยู่บ้าน พร้อมมอบช่อดอกไม้ขอบคุณจาก อสม.ที่เพิ่มค่าตอบแทนคนละ 500 บาท เป็นเวลา 19 เดือน (มีนาคม 2563 – กันยายน 2564)

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 7, 9

-นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สร. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศเป็นวันที่ 31 แล้วมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง และการดำเนินกิจการต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี เมื่อเทียบกับต่างประเทศ เช่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ที่พบการระบาดรอบ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างดีของคนไทย ทำให้มีความมั่นใจที่จะผ่อนปรนให้การดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปตามปกติได้มากขึ้น ภายใต้มาตรการดูแลของภาครัฐ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ข่าวหุ้น, mcot, จส.100, tnnthailand, thailandplus, newtv) ทีวีช่อง 5, 7

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สร. กล่าวถึงมาตรการจับคู่ประเทศท่องเที่ยว ว่า เบื้องต้นอาจจะเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น บางเมืองของจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยความเสี่ยงระดับบุคคล เลือกคนที่มาทำธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ครูในโรงเรียน และความเสี่ยงในเชิงกิจกรรม ไม่ใช่การเดินทางท่องเที่ยวทั่วไป ขณะนี้จีนกับญี่ปุ่นยื่นหนังสือมาอย่างเป็นทางการ จะมีการเจรจาอีกครั้งก่อนลงนามบันทึกความเข้าใจ ซึ่งต้องนำเรื่องให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบก่อน โดยไทยกำหนดมาตรการ Travel Bubble ดังนี้ 1.ประเทศต้นทาง ต้องมีมาตรการควบคุมก่อนออกเดินทาง 2.ขณะอยู่บนเครื่อง ต้องลดกิจกรรมระหว่างผู้โดยสารกับลูกเรือ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด หากผู้โดยสารโอจามต้องจัดแยกที่นั่ง และลูกเรือต้องมีชุด PPE กำหนดสนามบินที่ลงหรือแยกโซน มีโรงแรมที่พักชัดเจน 3.ต้องตรวจเช็คก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง รวมทั้งทำประกันค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 4.กรณีต้องแวะลงจอดประเทศอื่นก่อนเดินทางถึงไทย ต้องอยู่ในประเทศนั้นอย่างน้อยกว่า 14 วัน 5.ต้องมีบริษัทห้างร้านออกหนังสือเชิญเพื่อให้มีผู้ควบคุม มีการลงโปรแกรมติดตามตัวได้ตลอดเวลา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า มีเรื่องสำคัญของโรคโควิด 19 ประมาณ 5 เรื่อง คือ 1.เรามีโอกาสกลับมาพบผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศ และสุดท้ายโควิด-19 มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น สิ่งที่เราควรทำคือเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ 2.การควบคุมโรคต้องคำนึงถึงการแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาว ต้องหาทางสายกลางที่จะทำให้มีผู้ป่วยน้อยที่สุดไม่เกินระดับที่รับได้ และวิถีชีวิต เศรษฐกิจและสังคมสามารถเดินไปได้ 3.ที่ผ่านมาการผ่อนปรนกิจการและธุรกิจเป็นธุรกิจที่สำคัญและมีความเสี่ยงต่ำเป็นหลัก ต้องค่อยๆ ทอยเปิดกิจการตามความจำเป็นและความเสี่ยงต่อไป และควรมีมาตรการทั้งด้านการป้องกันและการเยียวยาอย่างเหมาะสม โดยโรงเรียนควรเปิดก่อนสถาบันบันเทิง 4.สถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงไม่ใช่ปัญหาหากสามารถทำให้สถานที่และธุรกิจนั้นมีความเสี่ยงต่ำลงได้ ซึ่งต้องอาศัยความตั้งใจของทุกฝ่ายและความร่วมมือในระยะยาว ดังนั้น เจ้าของกิจการและภาคสาธารณสุขจะต้องออกข้อกำหนดให้สถานที่หรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้เจ้าของกิจการและลูกค้าสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมต่อไป 5. ในระยะนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องทำอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชาการ ครอบคลุมและครบถ้วน เพื่อให้ค้นหาลูกป่วยได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังคงติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีโรงเรียนจะเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ ว่า อยากให้ความมั่นใจว่า สร. และศธ. ทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวด หากเกิดเด็กในโรงเรียนติดเชื้อมีระบบดูแลทันที และมีระบบจำกัดวงของการระบาด ส่วนกรณีที่ไม่มั่นใจมาตรการของโรงเรียน จะมีช่องทาง

ประเด็นข่าว

แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ที่ใช้ร่วมกันระหว่างโรงเรียน สช. และผู้ปกครองสามารถส่งข้อสังเกตมาได้ เพื่อสธ.ไปดูว่ามาตรการเพียงพอหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไทย, กรมประชาสัมพันธ์

-สปสช. เยี่ยมชมการคัดกรอง Covid-19 อ.หนองหาน อุดรธานี ซึ่งปลอดผู้ติดเชื้อ 82 วันแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-สสจ.นราธิวาส ประกาศว่า ผู้ป่วยโควิด-19 รายสุดท้าย ที่รักษาตัวในรพ.สนาม ผลตรวจเป็นลบ สามารถออกจากรพ.ได้แล้ว

มาตรการศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, bangkokpost) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, 77 kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, reuters, thailandplus, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, bbc, siamsport, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นนักศึกษาเพศชาย อายุ 24 ปี เดินทางกลับมาจากประเทศอียิปต์ และเข้าพักใน State Quarantine จ.ชลบุรี ซึ่งเที่ยวบินเดียวกันมีคนติดเชื้อไปก่อนแล้ว 2 ราย แต่ไม่แสดงอาการ ผู้ป่วยตรวจหาเชื้อครั้งแรก 13 มิ.ย. ไม่พบเชื้อ ตรวจรอบสอง 23 มิ.ย. พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ผู้ป่วยสะสม 3,158 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย หายป่วยแล้ว 3,038 ราย ยังรักษาตัวในรพ. 62 ราย ประเทศไทยไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นวันที่ 31 และอยู่อันดับที่ 93 ของโลก ในช่วงที่มีการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กในเดือน ก.ค.นี้ ผู้ปกครองต้องสังเกตอาการบุตรหลาน หากมีอาการ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ต้องหยุดเรียนเฝ้าดูอาการที่บ้าน หาก 2-3 วัน อาการไม่ดีขึ้น ควรพาไปพบแพทย์ และหากมีผู้สูงอายุที่บ้าน ไม่ควรให้เด็กเล็กอยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมเรื่องการรับประทานอาหาร นอนหลับให้เพียงพอ และออกกำลังกาย เมื่อกลับมาจากโรงเรียนให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า หากจะเดินทางไปเที่ยวช่วงวันหยุด ควรจะเลือกไปในสถานที่ไม่แออัด และสวมหน้ากากอนามัยเสมอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คนไทยตกค้างเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา 199 คน อิหร่าน 69 คน พบผู้เดินทางมีไข้ 4 คน และมีคนไทยกลับจากปานามา เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ 5 คน บังกลาเทศอีก 89 คน และก.การต่างประเทศยังอนุญาตให้นักธุรกิจสัญชาติมัลดีฟส์ 1 คน เข้าประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน, ไทยโพสต์)

-สพฐ. รายงานผลการทำแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พบว่า โรงเรียนทุกแห่งผ่านแบบประเมินทั้ง 20 มาตรฐาน มีโรงเรียนที่พร้อมให้นักเรียนเข้าเรียนเต็มรูปแบบ 23,000 โรงเรียน และโรงเรียนที่ยังต้องเรียนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนที่โรงเรียนกับการเรียนผ่านออนไลน์ 5,000 กว่าโรงเรียน ได้กำชับให้มีระบบคัดกรองในทุกโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และต้องใช้แอปฯ ไทยชนะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ChiangmaiNews, acnews, thailandplus

-กรมการขนส่งทางบก แนะนำ 6 มาตรการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 1.คัดกรองพนักงานขับรถรับส่งและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ 2.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทั้งพนักงานขับรถ ผู้ควบคุมและนักเรียน 3.จัดเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำรถ 4.ทำความสะอาดรถก่อนและหลังให้บริการแต่ละรอบ 5.บันทึกข้อมูลการใช้บริการของนักเรียนแต่ละรอบ เพื่อความรวดเร็วในการสืบสวนโรค 6.ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของ ศบค. หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไทย

-มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. - 17 เม.ย. 2563 จากร้านค้าทั่วไป ร้านขายยาห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก 25 ตัวอย่าง และร้านค้าออนไลน์ 14 ตัวอย่าง ส่งวิเคราะห์ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ พบว่า มีผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน 13 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 26 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง มีส่วนผสมของ Methanol ซึ่งห้ามใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง โดยหลังสื่อต่างๆ เผยแพร่ผลทดสอบ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่าร้อยละ 70 ได้เรียกเก็บสินค้าจากท้องตลาด และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีระดับแอลกอฮอล์ร้อยละ 75

ประเด็นผลกระทบ

1.การระบาดหลังเปิดเมือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า การตรวจพบโควิด-19 ใน State Quarantine จะตรวจพบเมื่อวันที่ 11 - 14 ประมาณ 8% แสดงว่าการตรวจพบเชื้อส่วนใหญ่จะอยู่ใน 10 วันแรก ซึ่งคงต้องขึ้นอยู่กับพิจารณากรณีที่จะมีการผ่อนปรนให้มีการเดินทางเข้าประเทศ เพราะถ้ามีการตรวจเชื้อเมื่อมาถึงสนามบิน และตรวจอีกครั้งใน 7 วันต่อมา มีความเป็นไปได้ที่จะไม่พบเชื้อ และจะต้องมีมาตรการอื่นมารองรับในกรณีที่มีการเปิดการเดินทาง

2.การผ่อนคลายเป็นระยะที่ 5 และต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกทูเดย์) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, workpointtoday, thebangkokinsight, Chiangmai-mail, จส.100)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ประชุม ศบค.ชุดเล็กเพื่อหารือการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการระยะที่ 5 เพิ่มเติม พร้อมกำชับให้หาทางรับมือ

ประเด็นข่าว

การผ่อนปรน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและการทำมาหากินของประชาชน มาตรการของรัฐจะต้องเข้มข้น มีการติดตามตรวจสอบ หากไม่ปฏิบัติตาม มาตรการสามารถปิดได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกทูเดย์) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไทย, mthai, mcot, workpointtoday)

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. เปิดเผยว่า ศบค.ชุดเล็กมีมติให้ต่ออายุต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน เพื่อรองรับการผ่อนคลายเฟส 5 โดยเฉพาะการเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ โดยจะเสนอศบค.ชุดใหญ่ 29 มิ.ย. และนำเข้าที่ประชุมครม. 30 มิ.ย. นอกจากนี้ ได้เห็นชอบขยายเปิดห้างสรรพสินค้า ถึงเวลา 22.00 น. ส่วนผับ บาร์ อาบ อบ นวด เปิด 1 ก.ค. นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, innnews, nationtv, nationweekend

-นพ.ทศพร เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลสามารถใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อควบคุมกับกฎหมายปกติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการกับกลุ่มที่เห็นต่างกับรัฐบาลมากกว่า

3.ตั้งผอ.ศูนย์บริหารโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์) สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 9, ThaiPBS

-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. เชิญผู้แทนเครือข่ายประชาชนอีสานรวมการเฉพาะกิจเพื่อทวงถามธรรมาภิบาลในสธ.กรณี นพ.ชาญชัย ฆาพุดคุย และอธิบายว่า ศูนย์โควิดทั้งของทำเนียบรัฐบาลและสธ.ภายในวันที่ 1 ก.ค. 2563 จะถูกยุบตามมาตรการ การตั้งศูนย์บริหารทรัพยากรโควิด-19 เพื่อมารองรับในอนาคต เพราะปัจจุบันมีการกระจายของต่างๆ ทั้งหน้ากากอนามัย ชุดป้องกันจากสธ.ไปภูมิภาคจำนวนมาก จำเป็นต้องมีศูนย์นี้ โดยมี นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. ดูแล

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, workpointtoday, xinhuaithai, sanook, tnnthailand, MCOT, กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย, thebankokinsight, newtv, tnnthailand, จส.100)

-WHO คาดผู้ติดเชื้อจะเพิ่มถึง 10 ล้านรายในสัปดาห์หน้า เฉพาะเดือนพ.ค.เดือนเดียว ทั่วโลกติดเชื้อเกือบ 4 ล้านราย เดือนนี้อาจต้องหวนกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้ง

-นักวิจัยสถาบัน IHME แถลงว่า คาดว่าผู้เสียชีวิตในภูมิภาคลาตินอเมริกาจะถึง 388,300 คน ภายในเดือนต.ค.นี้ โดยบราซิลและเม็กซิโก จะมีผู้เสียชีวิตมากถึง 2 ใน 3

-สถาบันด้านสาธารณสุขแห่งชาติ ISS ของอิตาลี เผยผลการศึกษาว่า ยังไม่สามารถแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสู่มนุษย์ได้

-ไต้หวัน ให้ประชาชนกว่า 100 คนเข้ารับการรักษาตัวเองในระหว่างตรวจสอบกรณีที่ญี่ปุ่นแจ้งพบผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากไต้หวัน และอาจเป็นการพบผู้ติดเชื้อภายในเกาะเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสองเดือน

-จีน ประกาศควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้แล้ว โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 253 รายจากทั้งหมด 256 รายในกรุงปักกิ่ง เป็นผู้ติดเชื้อที่มีต้นตอจากตลาดซินฟาดี้ ขณะที่อีก 3 รายกำลังเร่งสืบสวนโรคเพื่อหาต้นตอการติดเชื้อ

-สหรัฐอเมริกา ผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็น 2.46 ล้านราย เสียชีวิต 124,282 ราย ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา เตือนว่า 2 สัปดาห์ต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาอันตรายเพราะมีความสำคัญในการจัดการการระบาดที่เพิ่มสูงขึ้นครั้งใหม่ในหลายรัฐ อาทิ ฟลอริดา และเท็กซัส มีผู้เสียชีวิตกว่า 800 ราย ติดเชื้อกว่า 34,000 รายต่อวัน

-อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 17,000 ราย ผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นกว่า 470,000 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 14,984 ราย โดยกรุงนิวเดลีกลายเป็นจุดศูนย์กลางการแพร่ระบาด หลังมีผู้ติดเชื้อมากกว่านครมุมไบ ทางกรมจะตรวจหาเชื้อประชากรในเมืองหลวง 29 ล้านคน ให้เสร็จสิ้นภายใน 6 ก.ค. และอยู่ระหว่างก่อสร้างรพ.ชั่วคราวขนาด 10,000 เตียง ที่กรุงนิวเดลี

-บราซิล ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,185 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 53,830 ราย เป็นวันที่สามติดต่อกันที่พบผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 ราย

-ญี่ปุ่น คาดจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวจำนวนมาก หลังพบการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนในออฟฟิศแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวอย่างน้อย 7 ราย

-ออสเตรเลีย ระดมกำลังจากกองทัพสนธิกำลังกับตำรวจเพื่อรับมือการระบาดใหม่ที่พบในนครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย หลังมีผู้ติดเชื้อต่อวันเป็นเลขสองหลักครั้งแรกในรอบกว่าสัปดาห์ และมีผู้เสียชีวิต 1 รายในรอบ 1 เดือน

-เยอรมนี ผู้ติดเชื้อในโรงเชือดสัตว์เพิ่มเป็น 1,500 ราย จากคนงานทั้งหมดเกือบ 7,000 ราย ทางกรมสั่งล็อกดาวน์รอบใหม่ ครอบคลุมประชาชน 360,000 คน มีผลอย่างน้อยสิ้นเดือนมิ.ย.นี้

-กัมพูชา แจกเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวยากจนและเปราะบาง 562,686 ครอบครัว เกือบ 2.3 ล้านคน ประมาณคนละ 120-920 บาท/เดือน นาน 5 เดือน

-สิงคโปร์ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 191 ราย ร้อยละ 97 เป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน ผู้ติดเชื้อสะสม 42,623 ราย

-นิวซีแลนด์ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 1,169 ราย เสียชีวิต 22 ราย

-เวลส์ คนงานในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ 3 แห่ง ติดโควิดกว่า 300 ราย

-เม็กซิโก พบทารกแฝด 3 ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด ขณะที่พ่อกับแม่มีผลการตรวจเป็นลบ กำลังมีการสอบสวนว่าทารกติดเชื้อได้อย่างไร โดยทั้ง

ประเด็นข่าว

3 รายมืออาคารคงที่และมีพัฒนาการที่ดี

-อินโดนีเซีย ผู้ติดเชื่อรายใหม่ 1,178 ราย ผู้ติดเชื่อรวมเกิน 50,000 ราย เสียชีวิตรวม 2,620 ราย

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 9,551,987 ราย เสียชีวิต 485,433 ราย รักษาหายแล้ว 5,192,379 ราย สหรัฐฯ ติดเชื่อ 2,462,713 ราย เสียชีวิต 124,282 ราย บราซิล ติดเชื่อ 1,192,474 ราย เสียชีวิต 53,874 ราย รัสเซีย ติดเชื่อ 613,994 ราย เสียชีวิต 8,605 ราย อินเดีย ติดเชื่อ 474,272 ราย เสียชีวิต 14,914 ราย อังกฤษ ติดเชื่อ 306,862 ราย เสียชีวิต 43,081 ราย

บุหรี่ปั๊พฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ปั๊พฟ้าเสนอให้ตั้งคณะกรรมการการศึกษาเรื่องบุหรี่ปั๊พฟ้าอย่างจริงจังว่า ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น กรมควบคุมโรค รวมถึง สธ. มีความชัดเจนที่จะบอกว่าการสูบบุหรี่ปั๊พฟ้าไม่จำเป็นแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สธ.ไม่ได้บังคับว่าห้ามสูบ แต่จะต้องไม่สูบในสถานที่ห้ามสูบ เพราะผิดกฎหมาย

วันไอโอดีนแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, thailandplus, เชียงใหม่นิวส์)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และ พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมรณรงค์ "ผู้ประกอบการอาหาร ร่วมใจใช้เกลือเสริมไอโอดีน ทุกมื้อ ทุกวัน ทุกวัย ต้องได้ไอโอดีน" เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิ.ย. โดยกรมอนามัยรณรงค์ให้ร้านอาหารทั่วประเทศ ปรับปรุงประกอบอาหารโดยใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีน ตามประกาศสธ. โดยจะเร่งดำเนินการในร้านอาหารที่ผ่านการประเมิน Clean Food Good Taste ในช่วง 6 เดือน ตั้งเป้าให้มีร้านอาหารที่ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีน พื้นที่ละ 60 ร้าน รวม 780 ร้านทั่วประเทศ

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-ผู้แทนสมาพันธ์ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสุราแห่งประเทศไทย เข้าพบคณะกมธ.สาธารณสุข สภาฯ นำเสนอปัญหามาตรา 32 ของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ที่ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยมีกรมควบคุมโรคและ สสส. ร่วมหารือ ผู้แทนสมาพันธ์ฯ ระบุว่า มีประชาชนหลายรายถูกดำเนินคดีทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจหรือโฆษณาชักชวนคน เพราะมาตรา 32 กำกวม ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งกมธ.อยากให้จัดเสวนาโดยทั้งสองฝ่ายเพื่อรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมเสนอให้มีการแก้ไขข้อ 10,000 รายชื่อ เสนอแก้กฎหมายโดยภาคประชาชน

ระบบประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษก คณะกมธ.การสวัสดิการสังคม และนายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.พรรคก้าวไกล รับหนังสือจาก นายอดิศร เกิดมงคล ตัวแทนเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ระบุว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยดำเนินการ 2 ลักษณะ คือ ประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติและคนข้ามชาติ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ยังมีสถานะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แต่ได้รับการผ่อนผันตามนโยบายรัฐบาล แรงงานข้ามชาติในกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และกลุ่มคนข้ามชาติกลุ่มอื่นๆ อาทิ ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ ดำเนินการโดยสธ. และระบบประกันสังคม ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติในกลุ่มที่มีสถานะเข้าเมืองถูกกฎหมายที่อยู่ในกิจการจ้างงานทั่วไป อย่างไรก็ตาม นโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐบาล มีแนวโน้มที่เน้นจัดการให้แรงงานข้ามชาติที่มีสถานะเข้าเมืองถูกกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้มีแรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย และเข้าสู่ประกันสังคมเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ รวมถึงแรงงานที่เข้ามาทำตาม MOU และผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งยังไม่เข้าใจเรื่องระบบประกันสังคมในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ยังมีความสับสนระหว่างประกันสุขภาพกับประกันสังคมค่อนข้างมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการเข้ารับบริการสุขภาพ จึงขอให้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติขึ้น

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ อย.กำลังทำประชาพิจารณ์ร่างประกาศ ก.สาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ.... ออกตามความใน พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2563 เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง ฉบับที่ 3 ซึ่งรับฟังความคิดเห็นจนถึง 18 ก.ค. หลังจากมีประกาศ ก.อุตสาหกรรม กำหนดให้สารเคมีพาราควอต คอโรไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. ทำให้อย.ต้องปรับปรุงประกาศก.สาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง ให้สอดคล้องกัน

ตำรายาฉบับเพิ่มเติม 2020

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, newstv

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดทำตำรายาของประเทศไทย ฉบับเพิ่มเติม ปี 2020 ประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กัญชา 2 มอโนกราฟ ได้แก่ สารสกัดกัญชา และน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น รวมถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย เช่น ข้อห้ามใช้ อาการข้างเคียง รวมทั้งภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง 42 เรื่อง เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ สร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรการแพทย์และผู้บริโภค ยกย่องอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นตำราอ้างอิงด้านการควบคุมคุณภาพยา

ประเด็นข่าว

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ดาวน์โหลดฟรีที่ Application “Thai Pharmacopoeia” หรือเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด

โรคผื่นกุหลาบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, ไอเอ็นเอ็น, Innews, คมชัดลึก, สยามรัฐ, thailandplus)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคผื่นกุหลาบ เป็นโรคผิวหนังมีอาการเฉียบพลัน ยังไม่มีสาเหตุแน่ชัด พบมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส ผื่นมีลักษณะเฉพาะ รูปร่างกลมหรือรี มีการกระจายเป็นแนวตามร่องบนผิว คล้ายกับลักษณะของต้นสน มักเกิดในวัยหนุ่มสาว อายุ 10 - 35 ปี พบไม่บ่อยในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ สามารถหายได้เอง ใช้การรักษาตามอาการ โดยใช้ครีมชุ่มชื้นผิวที่เหมาะสมร่วมกับยาทาสเตียรอยด์หรือยากินในกลุ่ม antihistamines ช่วยลดอาการคัน แต่ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ และมีรายงานว่า การเกิดผื่นกุหลาบในผู้ป่วยตั้งครรภ์มีความเสี่ยงทำให้เกิดการแท้งได้ โดยเฉพาะช่วง 15 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์

วางยาในขวดน้ำดื่ม

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict

-โพสต์ความคับแค้นกรณีผู้ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแล้ววางขวดน้ำทิ้งไว้ กลับมาดื่มพบอาการผิดปกติ ผลตรวจยาพบเป็นยาสลบสำหรับสัตว์ ชื่อ ไชลาซิน ซึ่งเป็นยาที่ต้องควบคุมการใช้อย่างเคร่งครัด คนทั่วไปไม่ควรหาซื้อได้ง่าย พร้อมทั้งเตือนผู้ที่วิ่งในที่สาธารณะ อย่าวางขวดน้ำทิ้งไว้

ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษของกลาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, MCOT, New18, ผจก.ออนไลน์, thailandplus, เดลินิวส์

-อย. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษของกลาง น้ำหนักรวมกว่า 25 ตัน มูลค่ากว่า 55,941 ล้านบาท ณ คลังยาเสพติดให้โทษของกลาง อาคาร 6 ชั้น 1 ตึก อย. ก่อนนำไปเผาทำลายครั้งที่ 50 ในวันที่ 26 มิ.ย. 2563 และ 13 - 14 ก.ค. 2563 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา

โรคไข้หนูกัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, ข่าวสด, Mthai

-ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยกรณีผู้ป่วยหญิง มีอาการไข้ ปวดตามข้อ กล้ามเนื้อ และศีรษะ มา 3 วัน มีประวัติถูกหนูที่เลี้ยงเลี้ยงไว้กัดที่มือซ้าย 10 วันก่อนมารพ. ตรวจร่างกายพบผื่นแดงที่เท้าและมือ ลักษณะเป็นรอยนูน ข้อเท้าขวา เข่าซ้าย และข้อมือซ้ายบวมและอ่อนนุ่ม วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้หนูกัด เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางแผล รวมถึงทางตา จมูกหรือปาก ติดต่อกับสัตว์กลุ่ม กัดแทะที่มีแบคทีเรียจากการโดนกัด หรือการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อจากน้ำลาย ฉีหรือมูลสัตว์กลุ่มนี้ ดังนั้น ควรสวมถุงมือล้างกรง เปลี่ยนน้ำบ่อยๆ และให้สัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลรักษาหนูเป็นประจำ